

Số: 23/TB-QLDA & PTQĐ

Đắk R'Lấp, ngày 16 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
(Lần 2)

Về việc tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc và bàn giao đất thu hồi thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác mỏ Bau xít Nhân Cơ – Đắk Nông, Địa điểm: thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định hướng dẫn cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện Đắk R'lấp về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khi Nhà nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác mỏ Bau xít Nhân Cơ – Đắk Nông, Địa điểm: thôn 13, Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác mỏ Bau xít Nhân Cơ – Đắk Nông. theo Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện Đắk R'lấp đã phê duyệt.

Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và có cam kết bàn giao mặt bằng nhưng chưa thực hiện việc tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý nhà máy Aumin Nhân cơ-Vinacomin (có danh sách kèm theo).

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp đề nghị các hộ gia đình có tên trong danh sách kèm theo trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày 16/12/2019 tiến hành tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao diện tích đất nhà nước đã thu hồi đúng quy định.

Quá thời hạn nêu trên nếu hộ gia đình không tự tháo dỡ nhà cửa, công trình vật kiến trúc và bàn giao diện tích đất nhà nước đã thu hồi thì Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan sẽ tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc trên diện tích đất nhà nước đã thu hồi (Gia đình đã nhận tiền). Gia đình không được ý kiến hay kiến nghị gì khác khi bị tháo dỡ và các đơn vị liên quan sẽ không xem xét các nội dung ý kiến việc gia đình không chấp hành tháo dỡ tài sản bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thi công dự án.

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'Lấp thông báo để các hộ gia đình được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện; (b/c)
- UBND xã Đắk Wer;
- Ban QLDA nhà máy Alumina Nhân cơ – Vinacomin
- Các hộ gia đình có tên trong danh sách kèm theo (để thực hiện);
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Văn Thời

UBND HUYỆN ĐẮK R' LẤP
BAN QLDA VÀ PTQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**DANH SÁCH KÝ NHẬN THÔNG BÁO THẢO DÕ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÂY TRỒNG
HOA MÀU TRÊN ĐẤT**

Công trình đầu tư xây dựng dự án ~~Khai thác~~ mở bauxit Nhân Cơ - Đăk Nông

Địa điểm: Thôn 13 xã Đăk Wer, huyện Đăk R' Lấp, tỉnh Đăk Nông.

(Kèm theo thông báo số 23/TB - QLDA & PTQĐ ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk R' Lấp)



TT	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ NƠI CÓ ĐẤT THU HỒI	NGÀY NHẬN	KÝ NHÂN	GHI CHÚ
1	TRẦN VĂN BẦY	Thôn 13, xã Đăk Wer			
2	NGUYỄN THANH BÌNH	Thôn 13, xã Đăk Wer			
3	NGUYỄN THỊ VINH (TRẦN VĂN MAI)	Thôn 13, xã Đăk Wer			
4	ĐOÀN QUANG TRƯỜNG	Thôn 13, xã Đăk Wer			
5	NGUYỄN VĂN CHIẾN	Thôn 13, xã Đăk Wer			
6	NGUYỄN NGỌC ĐÔNG	Thôn 13, xã Đăk Wer			